



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# ติดเชื้อใหม่ 13 ตายรวม 50

**ศบค.เทียบเควิน  
เป็นมวยชกยก 4  
ยังเหลืออีก 8 ยก**

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19  
ในไทย “นพ.ทวีศิลป์” ชี้ถ้าเปรียบ  
เหมือนมวยก็เพิ่งผ่านยก 4 ยัง  
ต้องยืนยาวให้ครบ ★ มีต่อหน้า 12



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**ติดเชื้อใหม่ ๑๘** ☆ **ต่อจากหน้า ๑**  
 12 ยก ถึงจะชูมือขณะผู้ต่อผู้ได้ เผยผู้เสียชีวิต 50 รายถือเป็นบทเรียนมีค่าที่ต้องเรียนรู้ถึงโรคมหากันนี้ ด้านยอดผู้ติดเชื้อวันที่ 2๘ เม.ย. คิงดงอีกเหลือแค่ 1๘ ราย เสียชีวิต 1 คน กทม.รुकตรวจจตามชุมชนที่ปรึกษากรมควบคุมโรคหนุ่มไทยต้องพัฒนาวัคซีนของตนเองน้อยกว่าเพราะจะสูญเสียมากกว่านี้  
 นับเป็นเรื่องน่ายินดีอีกครั้งที่ในวันที่ 2๘ เม.ย. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงจากรีก่อนเหลือแค่ 1๘ รายถือเป็นข่าวดีในรอบเดือนเมษายนที่ทำให้คนไทยรู้สึกมีกำลังใจและขอมอดคนผู้โควิด-19 กันต่อไปเพื่อให้ไวรัสหมดหน้าอันตรายตัวร้ายนี้หันไปจากแผ่นดินไทยโดยเร็ว

**★ ยอดผู้ติดเชื้อลงอีกเหลือ 18 ราย**  
 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อตอนสายวันที่ 2๘ เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ ๑๘ ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,๘๓๖ ราย หายป่วยแล้ว 7๘ ราย รวมหายป่วย 2,43๐ ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 5๐ เป็นหญิงไทยอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เสียชีวิตในวันที่ 21 เม.ย. ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด และระบบหายใจล้มเหลว

**★ เพิ่งผ่านยก 4 ศบค.ขอการต่อยอด**  
 สำหรับผู้เสียชีวิต 5๐ ราย เป็นบทเรียนที่มีค่าที่เราต้องเรียนรู้ถึงโรคนี้ ผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือวัยหนุ่มสาววัยทำงาน แต่ไม่ได้เสียชีวิตมากที่สุด คนติดเชื้อน้อยอย่างผู้สูงอายุแต่เสียชีวิตมากที่สุด เดือนนี้เข้าเดือนที่ 4 ของการแพร่ระบาด เป็นยกที่ 4 ต้องยืนยาวอีก 12 ยก ต้องเก็บแรงสติ การรื้อต่อยอดแม้แต่นิดเดียว เราทำอะไรคะแนนได้อย่างดี ทำคะแนนทุกยก บางประเทศสารคัดลคนี้ออกไปแล้ว ตัวเลขจะขยับขึ้นไปหลักพันและกำลังจะขึ้นหลักหมื่น

**★ กทม.รुकตรวจหาเชื้อในชุมชน**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่ ๘ มี.ค.-17 เม.ย. มีการตรวจเชื้อในคลินิกใน กทม. แบบตั้งรับ บางช่วงมีคนเข้ามาตรวจ 200 ราย บางช่วง 900 ราย พบตัวเลขติดเชื้อแตกต่างกัน จากคนที่เข้ามาตรวจ 277 ราย เจอเพียง 15 ราย บางช่วง 99๘ ราย เจอเพียง 46 ราย หรือบางช่วง 666 ราย เจอเพียง 14 ราย ดังนั้น การตั้งรับอย่างเดียวคงไม่ถูกต้อง จึงมีการปรับระบบเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจเชิงรุกในชุมชนหาผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ โดยใน กทม.เข้าไปที่ชุมชนแออัด 2 แห่งคือ ที่บางเขน และคลองเตย เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนเชิงนโยบาย ตรวจไปแล้ว 1,๘76 ราย แต่พบเพียง 1 ราย จึงมีคำถามว่าทำไมตัวเลขน้อยลง

อาจเป็นไปได้ว่าทุกท่านดูแลสุขภาพอย่างดี ตอนนี้ เป็นช่วงกลางของการพบเชื้อ ทำให้เจอน้อย แต่เรายังไม่หยุด กทม. ต้องหาเพิ่มขึ้น เป็นนโยบายสาธารณสุขที่จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น

**★ ไทยรั้งอันดับที่ 56 ของโลก**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 2,๘๓4,529 ราย เสียชีวิต 184,๐21 ราย สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง มีผู้ติดเชื้อจำนวน ๘48,115 ราย เพิ่มวันเดียว 30,1๘๘ ราย ขณะที่ไทยยังอยู่ในอันดับที่ 56 ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง โดยเฉพาะอินเดียภาพรวมยังพุ่งน่าเป็นห่วง วันเดียวกันนี้จะมีคนไทยกลับจากตุรกี 55 คน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากมาเลเซียอีก 144 คน ส่วนวันที่ 24 เม.ย. จะมีคนไทยเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น ๖1 คน จากอินเดีย 171 คน เป็นพระภิกษุ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม โดยได้ขออนุญาตจากมหาเถรสมาคม (มส.) อนุมัติให้พระภิกษุจำวัดได้ในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ 14 วัน

**★ เล็งตั้งโรงงานผลิตวัคซีน**  
 นพ.ทวีศิลป์พยศุภณท์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ในการต่อสู้กับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ซึ่งรวมถึงการจัดหาวัคซีนด้วย โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติไปหามาตรการว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาวัคซีนโควิดได้ การตั้งโรงงานก็เป็นส่วนหนึ่ง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วย ทั้งนี้ มี 2 ทางคือ 1.ซื้อเทคโนโลยีต่างประเทศมาต่อยอด 2.พัฒนาขึ้นเองเพราะอนาคตจะบังคับต้องเจอโรคอื่นอีกมาก เราต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้

**★ กำลักระบาดมีเงินก็ซื้อวัคซีนไม่ได้**

“แต่ถ้าเลือกเส้นที่ ๑ คือเอาเงินไปซื้ออย่างเดียวอย่าคิดว่ามีเงินแล้วซื้อได้เขาไม่ขาย ประสิทธิภาพวัคซีนที่มีใช้ทั่วโลก 2009 ระบาดประเทศหนึ่งผลิตวัคซีนได้ ประชาชนของเขาขึ้นต่อรัฐบาลของเขาเลยว่าวัคซีนที่ผลิตได้ต้องฉีดให้คนในประเทศจนคนสุดท้ายก่อน ที่เหลือถึงจะเริ่มขายได้ นี่คือข้อจำกัดที่เราต้องคิดว่าเราจะพึ่งพาตัวเองอย่างไร” นพ.ทวีกล่าว

**★ เดือนยิ่งช้าประเทศยิ่งสูญเสีย**

นพ.ทวีกล่าวต่อว่า เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนนั้น มีการคิดมานาน แต่ก็เทียบกันมาตลอดว่าเขาเงินมาจากไหน พอมีภาวะระบาดโควิด-19 รัฐบาลก็อนุมัติงบฯ 4.5 หมื่นล้านบาทไปจัดการปัญหาบางคนบอกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทเยอะมาก แต่ถ้าคิดให้ตีเกี่ยวกับมาตรการที่จะแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น หากช้าไป 1 เดือน ประเทศ

สูญเสียเป็นแสนล้านบาท ดังนั้นเราต้องรีบจัดการอย่างดีที่สุดเงินว่าต้องจ่ายไปมากแค่ไหนแล้วจะสำเร็จหรือไม่ แต่ขอให้เห็นหน้าและตั้งเป้าเลยว่าต้องสำเร็จสำหรับแนวคิดของไทยมีโรงงานผลิตวัคซีนอยู่แล้วความมุ่งที่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลักแล้วจะเพียงพอหรือไม่ในไม่ช้าเรื่องง่ายเพราะมีคนละเรื่อง ดังนั้นเรื่องนี้ต้องคิดอย่างรอบคอบแต่ก็มีการคิดว่าจะต่อยอดใช้โรงงานเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่ เท่าที่มองดูขณะนี้อาจจะต่อยอดไม่ได้

**★ ทุนไทยต้องพัฒนาวัคซีนเอง**

เมื่อถามถึงความหวังการพัฒนาวัคซีนของไทย นพ.ทวีกล่าวว่า ยังอีกไกล แต่ตนอยู่ในวงการวัคซีนมานาน สมัยก่อน ประเทศไทยผลิตวัคซีนได้หลายตัว เช่น คอตีบ บาดทะยัก ไอกรณ เป็นต้น แต่ก็มีความคิดว่าซื้อจากดีกว่า ตนเก็บอยู่ในใจมาตลอดกับคำนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาของไทยหลงขณะนี้ไม่ต้องไปเทียบกับจีน เกาหลี หรืออินเดีย แต่ให้เทียบกับเวียดนาม ที่ผลิตวัคซีนได้เองประมาณ 11 ตัว แต่ไทยผลิตได้เองแค่ 2 ตัว เพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อไป อาจจะไม่สำเร็จในยุคที่ตนมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีเป็นไร แต่รุ่นถัดๆไปจะต้องพยายามดันให้สำเร็จนี่คือการพัฒนาเทคโนโลยีการระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เห็นว่าถ้าไม่มีวัคซีนตายแน่ ต้องรอไปเรื่อยๆ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็เสียไปเรื่อยๆ

อย่าหวังว่าประเทศที่ผลิตวัคซีนได้จะขายให้ไม่ได้ไม่มีทาง โศกหนึ่งก็ไม่มี

**★ เผย ตม.เสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด**

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันเดียวกัน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.ช.ตม. เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม ๘ นาย และผวจ.สงขลามีคำสั่งสั่งปิดด่านดังกล่าวแล้ว 7 วันเพื่อทำความสะอาด ให้ไปใช้จุดผ่านแดนที่ด่านปางดงเบงกาน จ.สงขลาแทน เจ้าหน้าที่ ตม.ที่ติดเชื้อ 1 ราย รับเชื้อมาจากชาวมาเลเซียที่ถูกผลักดันกลับประเทศส่งผลให้เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดกันอีก 4 นาย ติดเชื้อตามไปด้วย ขณะนี้ได้รับการตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันเดียวกัน ได้สั่งให้กักตัวจำนวน 42 คน และยังมีกลุ่มที่อาจเสี่ยงอีก 27 คน ให้กักตัวในบ้านพัก ทั้งนี้ การป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองได้วางมาตรการป้องกันเอาไว้อย่างดีที่สุด แต่เป็นการยากที่จะไม่มีการติดเชื้อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตม.ต้องปฏิบัติหน้าที่คัดกรองด่านเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ตามด่านภาคพื้นดินมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ เนื่องจากต่อวันมีพาหนะจำนวนมากขนส่งสินค้าเข้าเป็นผ่านแดนถึง 300-400 คัน

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**คิดเชื่อใหม่ ๑๓ ☆ ต่อจากหน้า 12**

**★ ให้จัดพยาบาลประจำเรือนจำ**

ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปชมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้องแล็บสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ย่านประชาชื่น เพื่อนำไปคัดกรองเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวงฯ เริ่มจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟและคู่มือคุมขัง เด็กและเยาวชนนครเทพมหานคร (บ้านบางนา) สถานีรถไฟและคู่มือคุมขังเด็กและเยาวชนจังหวัด ปทุมธานี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปติดเด็ก หรือเยาวชนในสถานพินิจ หรือในเรือนจำต่างๆ หาก จุดไหนเสี่ยงจะไปเก็บเชื้อมาทดสอบได้ว่าเป็นไวรัส โควิดหรือไม่ นายสมศักดิ์เผยด้วยว่า ได้สั่งการให้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ หาพยาบาลวิชาชีพไปอยู่ในเขต ของเรือนจำทั้ง 1๐ เขตทั่วประเทศ เพื่อเก็บตัวอย่าง ส่งมาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจดู ถือเป็น การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง

**★ อนุโลมให้พระกักตัวใน รร.ได้**

นายสลิบเบอร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติ พิเศษให้พระสงฆ์จากอินเดียที่เดินทางถึงไทยใน วันที่ 24-25 เม.ย. รวม 226 รูป ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน ในสถานที่ที่ราชการ จัดไว้ โดยอนุโลมให้กักตัวในโรงแรม อาคารชุด หรือที่พักรื่นๆ ตามที่ทางราชการจัดให้และมี การจัดการพระภิกษุไปปฏิบัติกิจ ความดูแล อำนวยความสะดวก เช่น การรับพระเคนกัฒนาแทนพระ กิจที่ถูกต้อง โดยให้ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ ที่กักตัวพระภิกษุตามมาตรการดังกล่าว

**★ คนไทยจากตุรกี-มาเลเซีย มาแล้ว**

อีกด้านที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ช่วง บ่ายถึงเย็นวันที่ 23 เม.ย. มีเที่ยวบินพิเศษนำคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในต่างประเทศเดินทางกลับไทย รวม 2 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรกในเวลา 18.50 น. เป็นคนไทยที่ตกค้างในกรุงบัวลาห์เปอร์ ประเทศ มาเลเซีย 148 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปทำงาน ในมาเลเซีย เดินทางมาโดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ และช่วงเย็นเป็นคนไทยที่ตกค้างในประเทศ ตุรกีอีก 55 คน เดินทางมาโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ทั้งหมดผ่านด่านคัดกรองโรคและด่าน ตรวจคนเข้าเมือง ไม่พบว่ามีการมีไข้ จากนั้นถูกพา ไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรม จินนามอน อ.ฉะเชิงเทรา

**★ สร้างห้องรักษาผู้ป่วยเพิ่ม**

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ ที่สาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์ จึงตระกูล ผวจ.ขอนแก่น เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ทางการแพทย์สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เข้ารับการกักตัว 14 วัน จาก รพ.ขอนแก่น และ รพ.น้ำพอง รวม 89 คน บางส่วนครบกำหนดระยะเวลาของการกักตัว ทีม แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านและไปปฏิบัติหน้าที่ตาม เดิมแล้ว 7 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น ทำข้อมูลเรื่องของการปลดปล่อยตาม มาตรฐานด้านสาธารณสุข เตรียมรับมือหากมีการ ผ่อนปรนประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ พร้อม วางแผนสร้างห้องความดันลบเพิ่ม เป็นห้องใช้ในการ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งจังหวัดมีเพียง 10 ห้อง รวมถึงสำรวจความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ มีเพียงพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่อจากนี้หรือไม่

**★ เขียนมวยหายป่วยแล้ว**

ที่ รพ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ. กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ ภูพานนท์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งตัวชาย อายุ 77 ปี เขียนมวยป่วยโรคโควิด-19 คิดเชื่อจากสนามมวยลุมพินี เข้ารับการรักษาเมื่อ วันที่ 23 มี.ค. ตามมาตรฐานทางการแพทย์จน หายป่วย เพื่อขึ้นรถกลับบ้านที่ อ.ฉะเชิงเทรา

พร้อมมอบดอกไม้แก่ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ และบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลเอาใจใส่รักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี นายชัยธวัช กล่าวไว้ สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ มียอดผู้ป่วยสะสม 8 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 คน เหลืออยู่ระหว่างรักษา 1 คน อาการดีขึ้นตามลำดับ

**★ ชมพร-ภูเก็ท คิดเชื่อเพิ่ม**

นพ.จิระชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร กล่าวว่า พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 3 คน เป็นหญิงไทยอายุ 30 ปี อายุ 49 ปี และอายุ 62 ปี ทั้งหมดคิดเชื่อขณะนอนรับการรักษาโรคประจำตัว ภายในตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมยอดผู้ป่วยสะสม 21 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 คน อยู่ระหว่างรักษา 18 คน เสียชีวิต 2 คน ขณะที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานพบ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นหญิงไทย อายุ 33 ปี เป็น พนักงานบรรจุพัสดุไปรษณีย์ เริ่มป่วยวันที่ 29 มี.ค. ตรวจพบเชื้อวันที่ 21 เม.ย. รวมยอดผู้ป่วยสะสม 197 คน รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 18 คน อยู่ระหว่างรักษา 45 คน จำหน่าย 1 คน เนื่องจากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ

**★ คนไทยแท้ข้ามพรมแดน**

ส่วนคนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซีย ทอย เดินทางข้ามพรมแดนสู่ไทโง-สก จ.นราธิวาสต่อเนื่อง เป็นวันที่ 6 หลังได้รับอนุญาตผ่านสถานทูตและ สถานกงสุล เจ้าหน้าที่นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ตรวจสุขภาพประวัติ 56 คน ขณะเดียวกันทหารกรม ทหารพรานที่ 48 และชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 9 จับกุมกลุ่มคนไทยลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทาง ธรรมชาติ 53 คน พร้อมเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท ส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ ด้านนายชวภิชัย สุวรรณศิริ นอก. สะเดา จ.สงขลา กล่าวว่า มีคนไทยทยอยเดินทางมา รายงานตัวที่ด่านศุลกากรป่าดงเขตรอ.สะเดาหลังด่าน การสะเดา อ.สะเดา ถูกสั่งปิดชั่วคราวระหว่าง 28-29 เม.ย. เพื่อมาเชื้อเพราะมีเจ้าหน้าที่คิดเชื่อ โควิด-19 จำนวน 7 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**★ ผบ.ช.๘ ให้กำลังใจลูกน้อง**

วันเดียวกัน พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทัพพินันท์ ผบ.ช.๘ พร้อมด้วยคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มา ลงกองกำลังการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่าย ศรีนครินทร์ทรา.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ของหน่วยงานในสังกัด มี พล.ต.ต. สนธิชัย อาริวัฒน์กุล ผบ.ก.๘.๖.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ สก.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตำรวจ สก.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี และตำรวจ สก.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยกำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติตามแนวทางที่ รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด นอกจากนี้ มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บังคับ บัญชาอีกด้วย



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๙

## “เมืองไทย”เพิ่ม รพ.ตรวจผู้ป่วยทางไกล

นายสาระ ลำชา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัท ได้จับมือกับ โรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่ง การรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับ ผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความ เสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้เดินทางไปดำเนินการขยายบริการดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีโรงพยาบาลเข้าร่วม ให้บริการดังกล่าวเพิ่มอีก 14 แห่ง รวมเป็น 22 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล

พญาไท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๑ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาล สมิติเวช ไขนาทาวน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาล สมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเทพารินทร์ โรงพยาบาล นครธน โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลมหาราช 2 โรงพยาบาล นวมินทร์ ๑ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่จะใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้อง เป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษา เป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องติดตาม และต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น บริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ให้บริการตั้งแต ่วันนี้-31 พ.ค.2563 ขอรายละเอียด โทร.1766 ได้ 24 ชั่วโมง หรือติดต่อ โรงพยาบาลคู่สัญญาโดยตรง.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ศบค.-สมช.แจ้งจำเป็น  
ชง'บักตู่'ยึดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
หวั่นผ่อนปรนไม่เกิน 7 วัน คนติดเชื้อโควิดพุ่งแน่  
จนท.ปรับแผนตรวจถึงบ้าน-ชุมชนจับฝืนเคอร์ฟิว

แย้มต่อเคอร์ฟิว "ศบค." เผยแม้สถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วย  
และผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเหลือแค่ 13 ราย และตายเพิ่มอีก 1  
ราย ค่ายกักกันยาตัว หวั่นปลดล็อกไม่เกิน 7 วัน คนติดเชื้อ  
พุ่ง ตม.สะเดาเสี่ยงสูงติดเชื้อ 49 คน

◆อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ยึดพ.ร.ก. □ ต่อจากหน้า 1

ส่วนคนไทยในตุรกี-มาเลย์กลับมาถึงแล้ว “สมช.” เห็นด้วยขงยึดพ.ร.ก. “ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค” และเร่งผลิตวัคซีนใช้เองอย่างรวดเร็ว ซี เวียดนามไปไกลกว่าไทย “แม่ทัพภาค 4” ลดโทษสั่งขัง “จำจำปา” ฟันแตกด่าน 7 วัน ทำงานดีและมีความจำเป็นต้องดูแลแม่ที่ป่วยหนัก “บุรีรัมย์” ใช้มาตรการ “เปิดบ้านปิดเมือง” ให้ร้านอาหาร-ตลาดเปิดขายได้ 1 พ.ค.

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่า ไวรัสโควิด-19 คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้ว 1.8 แสนศพ คิดเชื่ออีก 2.6 ล้านคน โดย นพ.เทรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวเตือนว่าการต่อสู้กับโรคนี้ยังไม่จบง่าย ขออย่าประมาท เราต้องเดินไปบนหนทางที่ยาวไกล ไวรัสจะอยู่กับเราอีกนาน เพราะประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นแพร่ระบาด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแรงที่สุดในโลกละเสียชีวิตกว่า 46,500 ศพ คิดเชื่อไม่น้อยกว่า 840,000 ราย

ขณะที่นักวิจัยของสหรัฐ เผยว่าตัวเลขการเสียชีวิตอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่าถึง 50 เท่า อีกทั้งสหรัฐถูกกดดันเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์

### ○ ญี่ปุ่นขมคุมโรคแก่

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.ก.ลาใหม่ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่บนดึกไทยคู่ฟ้า ขณะที่ในเวลา 13.30 น. นายฯจะ คาซุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายฯเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมนายฯ ที่ควบคุมการแพร่ระบาดในไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางนงนุช ภัฏโกลสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีหลายคนจับตารอเรื่องการผ่อนคลายบางมาตรการในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้นายกฯในฐานะ ผอ.ส.บ.ก. กำลังรอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้เพื่อพิจารณา และตัดสินใจว่าจะคลายล็อกบางมาตรการใดบ้าง ขณะนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่บ้าง ทำให้การจะตัดสินใจต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนและทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจของไอ้รอนายกฯตัดสินใจเพราะรัฐบาลจะต้องดูแลคนไทยให้พ้นวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้

### ○ รับคนไทยในตุรกี-มาเลย์

จากนั้นเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ขณะนี้สถานการณ์ในไทยยังอยู่ในอันดับที่ 56 ของประเทศ โดยวันเดียวกันนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศตุรกี 55 คน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และจากประเทศมาเลเซียอีก 144 ราย โดยทั้ง 2 กลุ่มจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นจะไปกักตัวในสถานที่จัดเตรียมไว้ ส่วนในวันที่ 2๕ เม.ย.นี้ จะมีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 31 คน และพระภิกษุเมธี และผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางกลับจำนวน 171 ราย โดยได้มีการขออนุญาตจากมหาเถรสมาคม (มส.) อนุมัติให้พระภิกษุสามารถจำวัดได้ในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ 14 วัน

### ○ แหกเคอร์ฟิวยังฟัง

โฆษก สบค. กล่าวว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ในช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 22 เม.ย. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 23 เม.ย. มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกสถานกักกันจำนวน 817 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา 83 ราย ชุมชนมั่วสุม 106 คน เพิ่มขึ้น 51 ราย คนสอบตามในที่ประชุม สบค. วงเล็กกว่าทำมาตัวเลขเพิ่มขึ้น สดข. รายงานว่าตอนนี้มีการปรับกระบวนการ ลดการการตั้งด่านตรวจลง เพราะคนทำผิดไม่ได้อยู่บนถนน แต่อยู่ที่บ้าน และในชุมชน มีการเล่นการพนัน คิมสุรา และยาเสพติด ต้องทำงานเชิงรุกเพิ่มสายตรวจเข้าไปในชุมชน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่ และเจตนาตำรวจไม่ได้อยากปรับ แต่ต้องการป้องปรามเมื่อเข้าไปแล้วไม่ใช่จะจับทันที แต่เตือนและถ้าเล่นการพนันขอมไม่ได้ เพราะมีหลายคนคิดเชื่อมจากการเล่นการพนัน ต้องดำเนินคดีไม่ให้เป็นอย่าง ตั้งเป้าประกาศเคอร์ฟิวพบว่ามีผู้ออก

นอกสถาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร จำนวน 16,179 คน ตักเตือน 2,983 ราย ดำเนินคดี 1,3196 คน ขณะที่รวมกลุ่มชุมนุมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 1,835 ราย ดำเนินคดี 1,730 คน ส่วนจังหวัดที่มีการกระทำผิดมากที่สุด ได้แก่ กทม. กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ราชบุรี ระยอง

### ○ คม.สะเดาเสี่ยงติดอื้อ

ต่อข้อมูลถึงกรณีมีตำรวจ คม.ด่านสะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด-19 จนต้องมีการกักตัวเจ้าหน้าที่ประจำด่านอีกจำนวนหนึ่ง จะมีการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทุกส่วนอย่างไรบ้าง นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า มีการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 49 คน เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่ำอีก 93 ราย รวม 142 คน กระบวนการอยู่ในช่วงสอบสวนโรค ต้องดูแลและหากำตอบว่าต้นทางติดเชื่อมมาจากที่ใด เราไม่โทษใครเราต้องหาต้นตอและป้องกัน ควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายโรค เพราะขอบเขตชายแดนมีอัตราติดเชื่อทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย เราต้องพยายามควบคุมโรคของเราให้ได้ ถ้าสองประเทศร่วมมือกันอย่างดี ตัวเลขผู้ติดเชื่อจะลดลง ขณะนี้ ผบ.ทสส. สั่งให้มีการปิดด่านสะเดาเพื่อจำเชื้อ 7 วันแล้ว ใครจะเดินทางผ่านเข้า-ออก ให้ไปใช้ด่านป่าตองเบงกาลีแทน เพราะหากเปิดด่านอีกครั้งต้องทำให้มันใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่มีการติดเชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่พบตำรวจ คม.ด่านสะเดา ติดเชื้ออีก 1 นาย ทำให้ขณะนี้ มีตำรวจ คม.ด่านสะเดา ติดเชื้อ 6 นาย และตำรวจภูธร จ.สงขลา อีก 1 นาย

### ○ ห่วงผ่อนปรนผู้ป่วยฟัง

ต่อข้อมูลว่าจะมีการปรับผ่อนปรนมาตรการใหม่อย่างไร เพราะคนเริ่มไปใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น ไม่มีการเว้นระยะห่างตามที่ได้มีการขอความร่วมมือ โฆษก สบค.ตอบว่า เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงพอเห็นตัวเลขแล้วเบาใจสบายใจ น่าจะผ่อนปรนได้แต่ให้คิดไว้เสมอว่า ทุกครั้งที่อยู่ข้างนอกสวมใส่หน้ากาก

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

แน่นอน ต้องป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัย เป็นประจำ ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งใด ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปอยู่บ้านที่ดีที่สุด ตอนนี้ถ้าผ่อนลงไปมันจะไปแสดงผลในอีก 7 วันข้างหน้า สำหรับผู้ประกอบการดูแลขนส่งมวลชน ต้องมีมาตรการดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดเกินไป ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดนั้น สคบ. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้สถิติชุดข้อมูลออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่ละจังหวัดมีมาตรการที่แตกต่างกันไป ต้องปฏิบัติตามที่จังหวัดนั้นกำหนดขึ้นมา ที่สำคัญอย่าข้ามเดินทางในช่วงเวลาเออร์ลี่

### ○ แยมตอ พ.ร.ก.อีก

ต่อข้อถามถึงกระแสข่าวว่าในวันที่ 1 พ.ค.จะมีการปลดล็อก 32 จังหวัดก่อน นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า เห็นอินโฟกราฟิกว่าออกมาจาก สธ. ถ้าจะบอกว่าออกมาจาก สคบ. ยังไม่ใช่ เพราะนายกฯ ยืนยันแล้วว่าต้องให้มีการศึกษาชัดเจนผ่านที่ประชุม สคบ. และอนุมัติผ่าน ครม. ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศชัดเจนแต่อย่างใด แต่แนวโน้มต้องยึดระยะเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปแน่นอน แต่จะมีการผ่อนปรนบ้าง หลักการทั้งสองข้อต้องรอบคอบ ครม. ช้าว่าแล้มนโยบายไม่ได้ลงรายละเอียด ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใด ส่วนที่มีข้อเสนอก่อนหน้าจากที่นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องเป็นรูปแบบที่จะเกิดต้องนำมาเสนออีก

### ○ ตายเพิ่ม 1 ป่วย 13

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ในไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 13 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,839 ราย ใน 68 จังหวัด ผู้ที่รับการรักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านอีก 78 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ที่รับการรักษาหายรวมเป็น 2,430 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ศพ รวมผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 50 ศพ ด้านผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาอยู่มี 359 ราย กรณีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคหลอดเลือดสมอง เข้ารับการรักษา รพ.แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบเมื่อวันที่ 21 มี.ค. จากนั้นมีอาการไข้และปวดบวมเมื่อวันที่ 24 มี.ค. แพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจยืนยันว่าป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ต่อมาอาการแยลงเรื่อย ๆ จนเสียชีวิตด้วยสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะระบบการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา

### ○ ติดเชื้อใน 7 จังหวัด

โฆษก สคบ. ระบุว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นคนที่เสียชีวิตมากที่สุด แต่จำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นคนหนุ่มสาววัยทำงาน ทั้งนี้โรคดังกล่าวในไทยเราเข้าสู่เดือนที่ 4 แล้ว ตอนนี้เราทำอะไรจะแน่นได้อย่างไร แต่ต้องทำอะไรจะแน่นทำทุกอย่างก็ยาก การรื้อออกมิละกัน เราอาจถูกเนือก เหมือนกับบางประเทศที่ถูกเนือกแล้ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อทะยานขึ้นเป็นหลักพัน และกำลังไปถึงหลักหมื่นราย สำหรับกรณีผู้ป่วยรายใหม่ 13 รายนี้ แบ่งเป็นผู้ป่วยใกล้ขีดผู้ป่วยรายก่อนหน้า 5 ราย คนไทยกลับจากต่างประเทศ 1 ราย ไปสถานที่ชุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยง ได้แก่ พนักงานขาย ขนส่งสินค้า ทำงานกับนักท่องเที่ยว 2 ราย จากการค้าหน้าผัดค้า ไปตรวจหาเชื้อในสารคัดหลั่งในโพรงจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันถ้าจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าแบ่งเป็นที่กรุงเทพฯ 4 ราย ภูเก็ต 4 ราย ชลบุรี สงขลา ชุมพร ปทุมธานี และนครปฐมจังหวัดละ 1 ราย

### ○ กรุงเทพฯ แคมป์ป่วยสูง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ว่า สำหรับกรณีผู้ป่วยสะสม 2,839 รายนั้น มีมากที่สุดที่ในกรุงเทพฯ 1,454 คน ภูเก็ต 197 ราย นนทบุรี 152 คน สมุทรปราการ 109 ราย จังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และ จ.สตูล ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มี 9 จังหวัด คือ จันทบุรี ลพบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย มหาสารคาม ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด ด้านจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มี 32 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี

เพชรบุรี นครนายก ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระบุรี สระแก้ว เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตรโลก ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อ่างางเจริญหนองคาย มุกดาหาร อุรธานี สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ จ.ตรัง สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 14 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กระบี่ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา ปทุมธานี นครปฐม นราธิวาส ขอนแก่น ชุมพร และ จ.พระนครศรีอยุธยา

### ○ ยันลุยตรวจเชิงรุก

โฆษก สคบ. เปิดเผยอีกว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อมูลจังหวัดที่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (พีซีโอ) สะสมมากกว่า 1,000 ราย 6 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 10,342 ราย ยะลา 4,060 คน นนทบุรี 3,578 ราย ภูเก็ต 2,136 คน ชลบุรี 1,844 ราย สมุทรปราการ 1,285 คน นอกจากนี้การวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ พบว่ากรุงเทพฯ และนนทบุรีมีผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่ในต่างจังหวัดมีเพิ่มขึ้น สำหรับมาตรการของสถาบันป้องกันโรคควบคุมเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรคในการค้นหาผู้ป่วย มีจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากคลินิกโรคใช้หัด (คลินิกเออาร์โอ) ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 มี.ค.-17 เม.ย. มีการตรวจ 998 ราย พบผู้ป่วย 46 ราย ช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ตรวจ 648 ราย พบผู้ป่วย 6 ราย แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ตรวจน้อย แต่พบผู้ป่วยจำนวนน้อย สปคม. จึงค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน โดยออกตรวจในเขตบางเขนและคลองเตย ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเฉพาะที่แสดงอาการและไม่ได้แสดงอาการ ซึ่งตรวจไปแล้ว 1,876 ราย พบผู้ป่วย 1 ราย อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ไม่พบการป่วยใหม่เพิ่มเติม และอาจเป็นช่วงขาลงของการแพร่ระบาด

### ○ ทั่วโลกแพร่ไม่หยุด

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 2,634,529 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 56,680 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 718,693 ราย เสียชีวิต 184,021 ศพ สหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 848,115 ราย มีผู้เสียชีวิต 47,639 ศพ ตามด้วยสเปนติดเชื้อ 208,389 ราย อิตาลี 187,327 ราย ฝรั่งเศส 159,877 ราย เยอรมนี



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

150,648 ราย ส่วนประเทศในเอเชียและอาเซียนนั้น อิหร่านมี 85,996 ราย จีน 82,788 ราย อินเดีย 21,370 ราย ญี่ปุ่น 11,512 ราย เกาหลีใต้ 10,694 ราย สิงคโปร์ 10,141 ราย อินโดนีเซีย 7,418 ราย ฟิลิปปินส์ 6,710 ราย และมาเลเซีย 5,532 ราย สำหรับกรณีของสหรัฐอเมริกาเมื่อจะดีขึ้น แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลง แต่ประเทศกรีซ ตุรกี อังกฤษ และสเปนยังทรงตัว สถานการณ์โดยรวมยังไม่น่าไว้วางใจ ขณะที่อินเดียมีจำนวนที่น่าห่วง โดยมีคนไทยที่ต้องเดินทางกลับจากอินเดียด้วย เราต้องดูแล

## ○ “สมช.” ยึดต่อเคอร์ฟิว

ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวภายหลังการประชุม สมช. เพื่อประเมินสถานการณ์การประกาศเคอร์ฟิว ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ว่า การประชุมในวันนี้เป็นเพียงการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ คาดว่าในวันที่ 27 เม.ย.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และ รมว. กลาโหม จะมีการเรียกประชุมร่วมกับ ศบค. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปว่ามีความจำเป็นต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปหรือไม่ หากที่ประชุมเห็นสมควรว่าต่ออายุออกไปจะนำเข้าสู่ประชุม ครม. อีกครั้งในวันที่ 28 เม.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนความเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคงเองนั้น มองว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร น่าจะต่อขยายออกไปอีก แต่จะเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองเป็นผู้ประเมิน จะมีการหารือร่วมกับสภาผู้แทนฯ ในส่วนความพร้อมเพื่อเตรียมผ่อนปรนมาตรการต่อไป

## ○ แนะนำเร่งผลิตวัคซีน

นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ครม. อนุมัติงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ในการต่อสู้กับปัญหาการระบาดรวมถึงการจัดหาวัคซีนด้วย โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติไปหามาตรการว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาวัคซีนโควิดได้ การตั้งโรงงานเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วย ทั้งนี้มี 2 ทาง 1.ซื้อเทคโนโลยีต่างประเทศมาต่อ ยอด 2.พัฒนาขึ้นเองเพราะอนาคตจะยังต้องเจอโรคอื่น ๆ อีกมากเราต้องยื่นบนขาตัวเองให้ได้ ถ้าเลือกเส้นที่ 3 คือเอาเงินไปซื้ออย่างเดียว แต่อย่าคิดว่ามีเงินแล้วซื้อได้เขาไม่ขาย ประสบการณ์ยุคที่มีไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด ประเทศหนึ่งผลิตวัคซีนได้ ประชาชนของเขาขึ้นต่อรัฐบาลของเค้าว่าวัคซีนที่ผลิตได้ต้องฉีดให้คนในประเทศจนคนสุดท้ายก่อน ที่เหลือถึงจะเริ่มขายได้นี่คือข้อจำกัด ที่เราต้องคิดว่าเราจะพึ่งพาตัวเองอย่างไร

นพ.ทวี กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนนั้น มีการคิดมานาน ไม่ใช่เพิ่งคิด แต่ถกเถียงกันมาตลอดว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหน พอมีการระบาดโควิด-19 รัฐบาลอนุมัติงบ 4.5 หมื่นล้านบาท ไปจัดการปัญหา บางคนบอกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท มาก ถ้าคิดให้ตีเกี่ยวกับมาตรการที่จะแก้ปัญหาโควิด-19 นั้นหากเข้าไป 1 เดือน ประเทศสูญเสียเป็นแสนล้านบาท ดังนั้นเราต้องรีบจัดการอย่างดีที่สุดเงิน ว่าต้องจ่ายไปมากแล้วจะสำเร็จหรือไม่ ขอให้เดินหน้าและตั้งเป้าเลยว่าต้องสำเร็จ ถ้าสำเร็จเร็วเรามีวัคซีนใช้ก่อนคนอื่น แทนที่จะต้องรอซื้อจากคนอื่น อาจต้องรอเป็นปี ๆ ให้คนในประเทศผู้พัฒนาวัคซีนได้รับจนครบก่อน แล้วคำนวณว่าในการรอ 1 ปีนั้นไทยต้องสูญเสียไปเท่าไร ไม่คุ้มเลยแถมคนต้องเจ็บป่วยล้มตายอีกมาก สำหรับแนวคิดที่ว่าไทยมีโรงงานผลิตวัคซีนอยู่แล้ว ควรมุ่งที่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลัก แล้วจะเพียงพอหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่าย

## ○ เวียดนามไปไกลกว่าไทย

ต่อคำถามถึงความหวังการพัฒนาวัคซีนของไทย นพ.ทวี ตอบว่า ยังอีกไกลตอนอยู่ในวงการวัคซีนมานาน สมัยก่อน ประเทศไทยผลิตวัคซีนได้หลายตัว คอตีบ บาดทะยัก ไอกรณ เป็นต้น มีคนคิดว่าซื้อเขาถูกกว่า ตนเก็บอยู่ในใจมาตลอดกับคำนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาของไทยตกลง ตอนนั้นไม่ต้องไปเทียบกับจีน เกาหลี หรืออินเดีย แต่ให้เทียบกับประเทศเวียดนาม ตอนนั้นเขาผลิตวัคซีนได้เองประมาณ 11 ตัว เราผลิตได้เองแค่ 2 ตัว เพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อไป อาจจะไม่สำเร็จในยุคที่คนมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรรุ่นถัด ๆ ไปจะต้องพยายามดันให้สำเร็จ นี่คือการพัฒนาเทคโนโลยีการระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เห็นว่าถ้าไม่มีวัคซีนตาย

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

แม่ ต้องรอไปเรื่อย ๆ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
เสียไปเรื่อย ๆ อย่างหวังว่าประเทศที่ผลิตวัคซีน  
ได้จะขายให้ได้

## ๑๕ แรงงานไม่เข้าเกณฑ์

ด้าน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  
พร.ผ.ตร. เปิดเผยมถึงกรณีตำรวจ สก.บางแก้ว  
จ.สมุทรปราการ จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ผิด  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยอ้างว่าทำงานไอทีแต่มี  
เอกสารยืนยันจากบริษัท สุดท้ายถูกตำรวจจับ  
ติดคุกและถูกเอกสารทิ้ง จากการตรวจสอบพบ  
ว่าเกิดขึ้นเวลา 23.50 น. วันที่ 21 เม.ย. คน  
งานทั้ง 15 คนกลับจากทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้า  
สายสีเหลือง ย่านบางนา โดยมีเอกสารยืนยัน  
จากบริษัทต้นสังกัดจริง เมื่อตรวจสอบพบว่า  
เป็นการทำงานล่วงเวลา ไม่ใช่เป็นการทำงาน  
เป็นกะในเวลาปกติ ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์  
จึงดำเนินคดี แต่หากต้องเดินทางต้องขอกำนำ  
อนุญาต นายอำเภอ ผอ.สำนักงานเขต หรือหัวหน้า  
สถานีตำรวจออกเอกสารอนุญาตเพื่อเป็น  
หลักฐาน ส่วนตำรวจที่ฉีกเอกสารได้ตั้งคณะ  
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เบื้องต้นเกิด  
คนละเวลาไม่ใช่ขณะจับกุม

## ลดโทษจำจำปา

ส่วนกรณีจำจำปาเอกพิระศักดิ์ จำปา  
หรือจำจำปา สังกัดกองร้อยหน่วยลาดตระเวน  
ไกล พล.ร.๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช พยายามแหกคานตรวจจุด  
เคอร์ฟิวถนนสายรอง บนถนนหมู่ ๑ ค.หนองบัว  
อ.วิเศษ จ.ตรัง พื้นที่รอยต่อ อ.ทุ่งสง จ.นคร  
ศรีธรรมราช เพื่อไปดูแลแม่ที่นอนป่วยติดเตียง  
ในบ้าน จ.ตรัง แต่ผู้ว่าฯตรังไม่ยอมให้ผ่าน  
ทำให้เกิดมีปากเสียงกัน ต่อมาจำจำปาถูกจำจำ  
เป็นเวลา 45 วันนั้น พล.ต.ปราโมทย์ พรหม  
อินทร์ เสนาธิการกองทัพบกที่ 4 ส่วนหน้า  
เปิดเผยว่า จากการพิจารณาถึงเหตุผลและ  
ความจำเป็น ต้องไปดูแลมารดาที่ป่วยหนัก  
และจำจำปาได้สำนึกผิดว่าผิดวินัยทหารจริง อีกทั้ง  
ที่ผ่านมาจำจำปาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสีย  
สละ ไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน จึงเป็นเหตุ  
อันควรปรานีสมควรลดโทษจำจำ 7 วัน ตั้งแต่  
วันที่ 17-23 เม.ย. ที่เรือนจำ นทบ.43 ค่ายเทพ  
สตรีศรีสุนทร

ถ้าได้รับบรรยากาศที่ด้านพรมแดนป่าดง  
เบงกาลี อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิด  
ด่านหลังปิดด่านสะเดา วันนี้มีคนไทยใน  
มาเลเซียทยอยกันเดินทางข้ามอีก 87 คน จาก  
ที่ลงทะเบียนไว้ 100 คน จากการตรวจคัดกรอง  
พบผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง 9 คน จึงส่งตัวไป รพ.เพื่อ  
ตรวจหาเชื้อ ส่วนที่เหลือส่งไปกักตัว 14 วัน

## “เปิดบ้าน ปิดเมือง”

จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย

ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯพร้อมด้วย นายเนวิน  
จิตชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พร้อม  
เจ้าหน้าที่ สธ.ร่วมกันประชุมหลังจากใช้  
มาตรการล็อกดาวน์ โดยที่ประชุมมีมติให้  
มาตรการ “เปิดบ้าน ปิดเมือง” จะอนุญาตให้  
ร้านอาหารตามสั่ง ตลาดนัด ร้านอาหารจานเดียว  
เปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. แต่ห้าม  
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ต้อง  
มีการตั้งโต๊ะเว้นระยะห่าง มีอุปกรณ์ป้องกัน  
และมีสิ่งของกันป้องกันการฟุ้งกระจายเช็ดด้วย

ที่ จ.เชียงใหม่ ตำรวจจับกุมผู้ฝ่าฝืน  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้ 25 คน แยกเป็นออกนอก  
เขตสถาน 14 คน มีผู้สม 11 คน นอกจากนี้ยัง  
จับกุมวัยรุ่นชายหญิง 6 คน จัดปาร์ตี้ดื่มสุราใน  
ห้องเช่า ตรงข้ามวัดศรีปิงเมือง ถนนศรีปิงเมือง  
ต.ช้างคลาน อ.เมือง

## ๕ ประเทศ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) น.พ.สุภูมิ  
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว  
ถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ประเทศ  
มาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และ  
เมียนมา เป็นพื้นที่นอกราชอาณาจักรที่เป็น  
เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีไวรัสโควิด-19  
ว่า 5 ประเทศนี้ยังมีการติดต่อกับไทย ต้องมี  
การประกาศเพื่อให้เราสามารถใช้อำนาจทาง  
กฎหมายเข้าไปดูแลได้ เช่น การห้ามรถขน  
ประชากรจากประเทศเหล่านี้เข้ามาไทย ถ้าเข้า  
มาต้องนำกลับ ถ้าเราไม่ประกาศจะทำไมได้

ส่วนกรณีที่หนูน้อยวัย 1 เดือนเศษติด  
เชื้อ เนื่องจากพ่อแม่ติดเชื้อเช่นกัน โดยรักษา  
อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3  
เม.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.  
สธ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันนี้น้องหอมดีมาส่งเจ้า  
หนูน้อย “ลินคิน” (ชื่อใหม่ทีที่ ๆ พยาบาลตั้ง  
ให้) กลับบ้านกับคุณแม่แม่แต่เช้า หลัง  
รักษาตัวจนหายดีและได้ตรวจซ้ำผลเป็นลบถึง  
3 ครั้ง แน่ใจว่าน้องหายดีแล้ว ต้องบอกว่าเป็น  
เป็นขวัญใจ ไม่ใช่เฉพาะของพี่ ๆ พยาบาล  
และคุณหอมดีนี้ แต่เป็นขวัญใจของพี่น้อง  
ประชาชนคนไทยที่ติดตาม และเอาใจช่วยให้  
น้องหายดีและปลอดภัยด้วยครับ ด้วยความที่  
น้องเป็นเด็กเข้มแข็ง อารมณ์ดีและน่ารักจ๋า  
(ที่พยาบาลบอกว่ากลางวันจะรับแจกมาก  
อารมณ์ดี ไม่ร้องไห้ จะร้องเฉพาะตอนกลางคืน  
ถ้าหิวนม) ขอบอกว่าพี่ ๆ เลี้ยงดีมาก น้องน่ารัก  
หนักขึ้น 8 ชีดเลยที่เดียว จาก 5 กิโล เป็น 5.8  
กิโล ตอนนี้ก็มีแฟนคลับเยอะเลย ในโอกาส  
นี้ผมขอเป็นตัวแทนแฟนคลับน้องขอขอบคุณ  
คุณหอมดีและพี่ ๆ พยาบาลทุกท่านนะครับ ที่  
ดูแลน้องจนหายปกติหลังจากนี้พี่ ๆ พยาบาล  
คงเหงาแยะ ไว้วัดหายดีแล้ว หาวลามาเยี่ยม  
พี่ ๆ พยาบาลบ้างนะครับ”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# โควิด'อยู่อีกนาน

## WHOเตือนทั่วโลกพร้อมรับมือ

**กำชับทุกฝ่ายทำผิดพลาดไม่ได้**  
**ห่วงการแพร่ระบาดในแอฟริกา**  
**สิงคโปร์ติดเชื่อเกินพัน4วันติด**  
**ป่วยทั่วโลก2.6ล้าน-ดับ1.8แสน**

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชี้ว่า โลกยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปอีกนาน ด้านผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งระงับการออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักถาวรเป็นการชั่วคราว แต่ยังไม่เห็นด้วยเรื่องการเร่งเปิดเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ ในเวลานี้ ขณะที่ผู้นำเยอรมนีเรียกร้องชาวเยอรมันทั้งประเทศ ร่วมใจกันสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่วนสิงคโปร์พบยอดผู้ติดเชื้อเกิน 1 พันคน ติดต่อกัน 4 วันแล้ว

ต่อ : WHOเตือน -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## WHOเตือน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายทีโดรส กิบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ว่า หนทางยังอีกไกล และไวรัสจะอยู่กับเราต่อไปอีกนาน โดยจะยังอยู่ร่วมกับมนุษย์ “อีกนาน” หมายความว่าหนทางสู่การมีชัยชนะเหนือโรคนี้อีก “ยังอีกยาวไกล” ดังนั้นการดำเนินงานของทุกฝ่าย “จะผิดพลาดไม่ได้” โดยในขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ใน “ระยะแรก” ของการแพร่ระบาด ขณะที่บางประเทศซึ่งเผชิญกับการแพร่ระบาด “ระลอกสอง”

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ยังแสดงความกังวลด้วยว่า แม้การระบาดในยุโรปตะวันตกจะเริ่มชะลอตัวและลดลง แต่แนวโน้มในแอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ กำลังเพิ่มขึ้น แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำ โดยขณะนี้หลายประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโรคระบาด ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดในประเทศที่มีระบบการแพทย์ต่ำหลัง โดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกาบางประเทศ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 250-300% ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ยังได้แสดงความหวังว่า สหรัฐ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักขององค์การอนามัยโลก จะทบทวนเรื่องการระงับการให้ทุน และกลับมาสนับสนุนงานขององค์การอนามัยโลก ในการช่วยชีวิตผู้คนอีกครั้ง โดยหวังว่าสหรัฐจะเชื่อว่า สิ่งนี้เป็นการลงทุนที่สำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่เพื่อให้สหรัฐปลอดภัยด้วยเช่นกัน

## ผู้นำสหรัฐลงนามระงับกรีนการ์ด

ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ลงนามคำสั่งระงับการออกกรีนการ์ดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานถาวรเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติที่ยื่นขอกรีนการ์ด หรือการขอพำนักในสหรัฐ แบบถาวรต้องถูกระงับเป็นเวลา 60 วัน อย่างไรก็ดี คำสั่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่ยื่นเรื่องขอเข้ามาทำงานชั่วคราวในสหรัฐ โดยแรงงานอพยพตามฤดูกาลที่เข้ามาทำงานในภาคการเกษตรยังคงได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้

ผู้นำสหรัฐ ให้เหตุผลในการลงนามคำสั่งดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเป็นการปกป้องการจ้างงานให้แก่ชาวอเมริกันในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยง ขณะที่มีคนว่างงานในประเทศถึง 22 ล้านคน ส่วนเรื่องการเปิดเศรษฐกิจในเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังไม่เห็นด้วยกับบางรัฐที่มีแผนจะเร่งเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบในเวลานี้ เพราะยังเร็วเกินไป แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศได้ผ่านพ้นจุดวิกฤติหนักสุด ไปแล้ว

ก็ตาม แต่เวลานี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเป็นจำนวนที่สูงอยู่ ล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า 1,700 คน ทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็นเกือบ 48,000 คนแล้ว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ราว 850,000 คน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก

## แมวตัวแรกในสหรัฐติดเชื้อ

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าแมว 2 ตัว ในนครนิวยอร์กกลายเป็นสัตว์เลี้ยง 2 ตัวแรกในสหรัฐที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แมว 2 ตัวดังกล่าวเป็นแมวจากคนที่ของรัฐบาลนิวยอร์ก และมีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจแบบไม่รุนแรง แต่คาดว่า จะสามารถหายได้เป็นปกติ ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ หรือซีดีซี เชื่อว่าแมวทั้งสองติดไวรัสจากคนในบ้านหรือในละแวกใกล้เคียง

สมาคมสัตวแพทย์อเมริกันเปิดเผยว่า ทั่วโลกมีสัตว์เลี้ยงติดเชื้อโควิด-19 เพียงไม่กี่ตัว โดยมีแมวตัวหนึ่งในฮ่องกงติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ และมีแมวอีกตัวในเบลเยียมที่หายจากอาการป่วย หลังจากป่วยอยู่ 9 วัน ด้านสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและดำเนินธุรกิจสวนสัตว์ เปิดเผยว่ามีเสือโคร่ง 5 ตัว และสิงโต 3 ตัว ที่สวนสัตว์บรองซ์ในนิวยอร์กติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเสือโคร่งตัวหนึ่งที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการไป

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## เยอรมนีประกาศมาตรการศก.

สถานการณ์ในยุโรป นายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร์เคิล ของเยอรมนี แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา ระบุว่า การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่สิ้นสุด เพราะเชื่อว่าจะเกิดการระบาดระลอกต่อไปอีก ขอให้ชาวเยอรมันอย่าวางใจและอดทนต่อไปเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดที่จะยังอยู่ไปอีกระยะหนึ่ง เธอเข้าใจถึงความยากลำบากที่ประชาชนต้องเผชิญจากมาตรการปิดเมืองและจำกัดสิทธิ์ต่างๆ เพราะถือเป็นความท้าทายต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเยอรมนีประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจครั้งใหม่มูลค่า 10,000 ล้านยูโร (ราว 345,000 ล้านบาท) เป็นสวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมและลดภาษี เพื่อช่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมนีออกมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจรวมแล้วราว 1,100 ล้านยูโร (ราว 384,900 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นการที่รัฐค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ

เยอรมนี ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก้าวแรก ด้วยการให้ธุรกิจขนาดเล็กเปิดทำการครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่จันทร์ และประกาศว่าสามารถควบคุมโควิด-19 ได้แล้ว แต่บังคับให้ประชาชนในทุกรัฐต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และจับจ่ายซื้อสินค้าตามศูนย์การค้าต่างๆ จนถึงขณะนี้ เยอรมนีพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 150,648 คน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีผู้เสียชีวิต 5,315 คน

## ฝรั่งเศสยังวิกฤติ-ยอดตายจี๊ดเป็น

ส่วนการระบาดในฝรั่งเศส สถานการณ์ยังเลวร้าย ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสเพิ่มขึ้นอีก 544 คน ในวันพุธ รวมทั้งประเทศเป็น 21,340 คน สูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ก็ไล่จี๊ดขึ้นมาแล้ว ซึ่งสเปนมีผู้เสียชีวิต 21,717 คน ตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันพุธ เช่นเดียวกับวันอังคาร แต่ก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่า 4-5 เปอร์เซ็นต์เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ส่วนในสเปนนั้น ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 4 วันแล้ว

ต่อ : WHOเตือน - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

**WHOเตือน**

**ญี่ปุ่นติดเชื้อทะลุ 1.2หมื่นคน**

ด้านสถานการณ์ในเอเชีย ญี่ปุ่นยืนยันผู้ติดเชื้อในประเทศทะลุ 12,000 คนแล้ว ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่บนเรือสำราญไคมอนต์ ปรีนซส รวมอยู่ด้วย 712 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังขึ้นไปอยู่ที่ 312 คน กรุงโตเกียวยังคงเป็นจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดหนักสุด มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,500 คน ตามมาด้วยนครโอซากา เกือบ 1,400 คน และคานางาวะ 836 คน ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่าจะขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินที่จะหมดอายุลงในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ออกไปอีกหรือไม่

ส่วนเวียดนามเริ่มผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วหลังจากประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 วันติดต่อกัน โดยให้ร้านค้าและบริการบางอย่างเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า เวียดนามตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยการกักตุนอาหารขนาดใหญ่และติดตามหาผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างเข้มข้น ทำให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาด แม้มีพรมแดนติดกับจีนและลาว ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อตัวเลขทางการที่ระบุว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 เพียง 268 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว

**สิงคโปร์ติดเชื้อเกินพัน 4วันติด**

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ว่ามีการยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 1,037 คน เพิ่มสถิติสะสมเป็นอย่างน้อย 11,178 คน

นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันแล้ว หรือนับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ซึ่งผู้ป่วยรายวันจากโรคโควิด-19 ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 1,000 คน

ขณะที่ผู้ได้รับการรักษาหายเพิ่มเป็น 896 คน ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 12 คน จากจำนวนดังกล่าวรวมพลเมืองต่างชาติ 2 คน เป็นชาวอินโดนีเซียและชาวอินเดีย โดยผู้เสียชีวิตคนล่าสุดคือ “ผู้ป่วยคนที่ 1,071” เป็นหญิงชาวสิงคโปร์อายุ 84 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค เสียชีวิตเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมามาตามเวลาท้องถิ่น ทั้งนี้ การที่พบว่า ผู้ติดเชื้อสะสมส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติซึ่งอาศัยรวมกันแออัดตามหอพักที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนอกเมือง กระทรวงสาธารณสุขจึงยกระดับการตรวจคัดกรองโรคในประชาชนกลุ่มนี้ และขยายขอบเขตการกำหนดให้หอพักคนงานต่างดาวเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดต่อเพิ่มเป็นอย่างน้อย 21 แห่ง

**ติดเชื้อทั่วโลก 2.6ล้านดับ 1.8แสน**

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามเวลาในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,646,990 ราย เสียชีวิต 184,374 ราย รักษาหายแล้ว 723,806 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อ 849,092 ราย เสียชีวิต 47,681 ราย สเปน มีผู้ติดเชื้อ 213,024 ราย เสียชีวิต 22,157 ราย อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 187,327 ราย เสียชีวิต 25,085 ราย ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 159,877 ราย เสียชีวิต 21,340 ราย เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อ 150,666 ราย เสียชีวิต 5,315 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ศบค.ฉกเงินต่อ ยังไม่ปลดล็อก

เต็มทีแค่ผ่อนปรนบางจว.  
5เจ้าสัวสั่งส่งคำตอบ  
เอ็มทีซีเปิดสาขาให้ไอทีอป  
สธ.ถกวีรยุทธธุรกิจ25เมย.  
ป่วยโควิดเพิ่ม13-ตายอีก1

5 มหาเศรษฐีรับ จ.ม. 'บิกตู' แล้ว  
เจ้าสัว 'ลีลซิง' พร้อมช่วยรัฐบาล 4  
เรื่องหลัก เปิดสาขาให้ขายไอทีอป  
แนะทบทวนเกณฑ์ให้แบงก์ชาติ  
ซื้อตราสารหนี้ ศบค. แดงไทย  
ติดโควิดเพิ่ม 13 ราย ดับ 1 บัด  
ข่าวปลดล็อก 32 จว. ก่อน สมช.  
ชงขยายเคอร์ฟิว (อ่านต่อหน้า 8)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

## ไม่ปลดล็อก

### ไทยติดเชื้อเพิ่ม13-คับราย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 50 ราย รักษาหายสะสม 2,430 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 359 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มใหม่ 13 ราย ใน 68 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,827-2,839 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 50 เป็นหญิงไทย อายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ได้เข้าทำการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เริ่มมีอาการไข้และปวดปัสสาวะ แพทย์จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผลการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นอาการป่วยแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่ 21 เมษายน ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ส่วนผู้ป่วยใหม่ 13 ราย พบใน กทม. 4 ราย ภูเก็ต 4 ราย ชลบุรี 1 ราย สงขลา 1 ราย ชุมพร 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย และนครปฐม 1 ราย

### พื้นที่สีแดงมีผู้ป่วย14จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อ 2,839 รายนั้น กรมควบคุมโรคได้จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 3 ราย รวม 1,454 ราย, ภูเก็ต 197 ราย, นนทบุรี 152 ราย, สมุทรปราการ 109 ราย, ยะลา ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 8 ราย รวม 95 ราย, บิดธานี ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 12 ราย รวม 79 ราย,

ชลบุรี ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 3 ราย รวม 86 ราย, สงขลา ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 18 ราย รวม 43 ราย, เชียงใหม่ 40 ราย, ปทุมธานี 36 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 65 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หากแบ่งจังหวัดตามสี่ 5 สีทั่วประเทศไทย พบว่า 1.พื้นที่สีแดง จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 7 วันที่ผ่านมามี 14 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ภูเก็ต ยะลา สงขลา นราธิวาส บิดธานี และชุมพร 2.พื้นที่สีส้ม จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 7-14 วัน มี 13 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พะเยา เลย นครพนม สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสตูล

### ‘เขียวเข้ม’9จว.ไม่มีแพร่ระบาด

“3.พื้นที่สีเหลือง จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14-28 วันที่ผ่านมา มี 32 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์หนองคายหนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี และตราด” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

4.พื้นที่สีเขียวอ่อน จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ลพบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย มหาสารคาม ยโสธร และร้อยเอ็ด 5.พื้นที่สีเขียวเข้ม จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน มี 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูล

### ยังไม่มีปลดล็อกก่อน32จว.

นพ.ทวีศิลป์ตอบข้อซักถามถึงมาตรการรับมือการแพร่ระบาด เพราะขณะนี้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ประชาชนอาจจะเบาใจสบายใจเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง จึงออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพ แต่อยากให้ออกใจในใจเสมอว่า การออกนอกบ้านมีความเสี่ยงในการรับเชื้อ จึงอยากให้มีการป้องกันตัวเอง ส่วนกิจกรรมใดที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปเลย อยู่ที่บ้านดีที่สุด

“วันนี้เดือนที่ 4 เพิ่งผ่านไปได้ 4 เดือน ต้องยึดยาวถึง 12 เดือน เก็บแรงไว้ให้ดี การ์ดอย่าตก” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

เมื่อถามถึงความชัดเจนถึงกระแสข่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะปลดล็อก 32 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มีคนโทรมาสอบถามเยอะมาก แต่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้ออกมาจากทาง ศบค. โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.ระบุเลย ว่าต้องให้มีการศึกษาให้ชัดเจนก่อน แต่แนวโน้มต้องยึดระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปแน่นอน โดยจะมีการผ่อนปรนบ้าง แต่ยังไม่

ไม่มีรายละเอียดใดๆ เลย

### ทั่วโลกติดเชื้อพุ่ง2.6ล้านคน

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก 208 ประเทศ ว่าพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 2,634,529 ราย อาการหนัก 56,680 ราย รักษาหายแล้ว 716,693 ราย เสียชีวิต 184,021 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 848,115 ราย เสียชีวิต 47,639 ราย 2.สเปน 208,389 ราย เสียชีวิต 21,717 ราย 3.อิตาลี 187,327 ราย เสียชีวิต 25,085 ราย 4.ฝรั่งเศส 159,877 ราย เสียชีวิต 21,340 ราย 5.เยอรมนี 150,648 ราย เสียชีวิต 5,315 ราย 6.อังกฤษ 133,495 ราย เสียชีวิต 18,100 ราย 7.ตุรกี 98,674 ราย เสียชีวิต 2,376 ราย 8.อิหร่าน 85,996 ราย เสียชีวิต 5,391 ราย 9.จีน 82,788 ราย เสียชีวิต 4,632 ราย และ 10.รัสเซีย 57,999 ราย เสียชีวิต 513 ราย

“ในทวีปเอเชีย พบว่า ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในลำดับที่ 24 พบผู้ป่วยสะสม 11,512 ราย สิงคโปร์ อยู่ในลำดับที่ 29 พบผู้ป่วย 10,141 ราย อินโดนีเซีย อยู่ในลำดับที่ 35 พบผู้ป่วย 7,418 ราย และในประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 56” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศอินเดียยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงสิงคโปร์ ปากีสถาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

### สมช.จ่อชงต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์ในการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการข้อกำหนดต่างๆ พร้อมเปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า การประชุมในวันนี้เป็นเพียงการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.จะเรียกประชุมร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะสรุปว่ามีความจำเป็นต้องประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปหรือไม่ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นสมควรว่าต้องออกก็อาจจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งในวันอังคารที่ 28 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนความเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคงเองนั้น มองว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรจึงน่าจะต่อขยายออกไปอีก แต่จะเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประเมิน และตัดสินใจ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับสภาพัฒนา (สศช.) ในส่วนความพร้อมเพื่อเตรียมผ่อนปรนมาตรการต่อไป

(อ่านต่อหน้า 9)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต่อจากหน้า 8

## ไม่ปลดล็อก

### 'สาริต' งดลงเกณฑ์ผ่อนคลาย

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก (วทก.) สถาบันพระบรมราชชนก นายสาริต ปิตุเศษะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เยี่ยมชมพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ ที่ใช้สถานที่หอพักของอาจารย์ วทก.เพ็งกอสว่างเสรี และเยี่ยมผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคชาวอเมริกัน 2 คน ที่ในระยะสังเกตอาการโรคโควิด-19 แล้ว แต่ยังขอพักอาศัยอยู่ต่อ เพื่อประสานเรื่องการเดินทางกลับประเทศ

นายสาริตกล่าวว่า หอพักของอาจารย์ วทก.แห่งนี้เป็นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ หรือ Local Quarantine รับผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไว้สังเกตอาการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน จำนวน 26 คน ขณะนี้กลับบ้านแล้ว 24 คน โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาล (รพ.) ไทรน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) 11 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไทรน้อย และชุมชนร่วมมือกันทำงานได้เป็นอย่างดี และเตรียมจะผลักดันโครงการ "HERO COVID" อบรมผู้ช่วยที่หายแล้วให้เป็นอาสาสมัครเฝ้าติดตามผู้สังเกตอาการและผู้ป่วย ซึ่งจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยกันเป็นอย่างดี

"ต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ยังต้องคงมาตรการเข้มข้นเพื่อดูแลพื้นที่สาธารณะ อาทิ ตลาดนัด ตลาดสด เนื่องจากประชาชนบางส่วนออกมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ขณะเดียวกันในวันที่ 25 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. จะหารือกับกรมอนามัย เรื่องโรคเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการแต่ละสถานที่ อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หรือห้างสรรพสินค้า หากเริ่มมาตรการผ่อนคลายเป็น" นายสาริตกล่าว

### รับสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย

พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ นั้นในการประชุม คบค.วันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้ จะมีความชัดเจนอีกครั้งวันนี้เป็นเพียงการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการต่างๆ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ควรจะมีการผ่อนปรนโดยบ้างวันเดียวกันนี้จะมีการเชิญภาคธุรกิจมาร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อลงไปรายละเอียดว่าถ้าหากมีการผ่อนปรนแล้วจะมีวิธีการอย่างไรซึ่งเราจะต้องทำให้ระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุด ส่วนจะมีการผ่อนปรนกิจกรรมใดบ้างนั้นคงต้องดูอีกครั้งซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

รายงานข่าวจากที่ประชุม สมช.เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลรับผิดชอบ

ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีความเห็นที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีกหลังที่จะหมดอายุลงในวันที่ 30 เมษายน เพราะจากการประเมินสถานการณ์รวมทั้งจากผลโพลที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมาซึ่งมีความเห็นว่าควรจะต้องต่ออายุต่อไปอีกเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนจะมีการขยายเวลาไปอีกเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจ

### พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 1.2 พันแห่ง

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เอนก คุ้ม อ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันการควบคุมการแพร่กระจายโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ได้มอบให้กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ สธ. ร่วมกันจัดพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine/Local Quarantine) เป็นสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กลับจากโรคหลังจากการเดินทางต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดย สธ.ร่วมกับ กท. ดูแล State Quarantine ในกรุงเทพฯ และร่วมกับ มท. จัดเป็น Local Quarantine ในต่างจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

นพ.เอนกกล่าวว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ ที่มีผู้เข้าพัก 10 แห่ง ในกรุงเทพฯ และ 2 แห่งที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรีและนครปฐม จนถึงปัจจุบันมีผู้ถูกกักกันสังเกตอาการสะสม 1,478 คน พบการติดเชื้อ 9 ราย ส่วน Local Quarantine มี 1,192 แห่ง กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ถูกกักกันรวม 3,506 ราย พบการติดเชื้อ 62 ราย

### เจ้าสัว'ลิซ่า' ชิง'แนะทบทวนหุ้นกู้

นายชัชชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้นำลิซ่าเชิ๊งนำพาทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาฬิกาแฟชั่นยักษ์ใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า วันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ได้รับหนังสือจากนายกรัฐมนตรี และสลิปคัทหน้าเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถือครองหุ้นแห่งประเทศไทย (อปท.) เตรียมจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน วงเงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองชั่วคราว สำหรับเข้าไปซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีมีอันดับอย่างน้อยต้องอยู่ในระดับอินเวสต์เมนต์ เกรด หรือกลุ่มระดับลงทุน โดยอยากเห็นการทบทวนแนวคิดการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ออกหุ้นกู้ในระดับที่ต่ำกว่ากลุ่มระดับลงทุนมากกว่า เพื่อป้องกันผิดนัด

### เปิดสาขาให้จำหน่าย'ไอทีอป'

นายชัชชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้บริจาค

เงินผ่านโรงพยาบาลรวม 7 แห่ง มูลค่า 60 ล้านบาท และเอ็มทีซีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยพร้อมช่วยเหลือและบริจาคเพิ่มเติม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านความยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยบริษัทพร้อม 4 เรื่องหลักๆ คือ 1.บริษัทจะทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือคนตกงานที่มีปัญหาในการดำรงชีพ จำนวน 2 แสนถุง มูลค่าถุงละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท 2.บริษัทพร้อมมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลใน จ.สุโขทัย ผ่านสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปใช้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รวมไปถึงใช้สำหรับสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย รวมเป็นเงินบริจาค 50 ล้านบาท

"3.บริษัทพร้อมเปิดพื้นที่หน้าอาคารสำนักงานทุกแห่ง ซึ่งมีมากกว่า 4,000 สาขา เพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน นำสินค้าเกษตร หรือผลิตภัณฑ์โอท็อปมาวางจำหน่าย และ 4.บริษัทพร้อมให้รัฐบาล รวมถึงองค์กรต่างๆ ของรัฐหรือเอกชนใช้เครือข่ายสาขาของเมืองไทย แคปปิตอล เป็นศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือจากโควิด-19" นายชัชชาติกล่าว

### 5มหาเศรษฐีรับจ.ม.นายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เพจเฟซบุ๊ก ลุงผู้ตุน เพจสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพถึงความเคลื่อนไหวการท่าอากาศยานเปิดผืนดิน 20 มหาเศรษฐี เพื่อขอพินัยกรรมและรับทราบแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่ามหาเศรษฐีเริ่มตอบรับคำของนายกฯ ลุงผู้ตุนแล้ว ทั้งนายชัชชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) นายถิระชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทและกลุ่มศรีสวัสดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยทั้งหมดยินดีและพร้อมช่วยเหลือเพิ่มเติม และพร้อมช่วยเหลือที่ในทุกระดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ นายประยุทธ์ มหากิจศิริ นักธุรกิจชาวไทย ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ทีเอ็มเอส กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยนิออร์ค สเตนเลส และไทย คอปเปอร์ และนายฮาราลด์ ลิงก์ ประธาน บี.กริม และกลุ่มบริษัท บี.กริม เทเลวิชั่น ก็ได้รับจดหมายจากนายกฯ แล้วเช่นกัน

### ช่างผมร้องกทม.ช่วยเหลือ

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อเวลา 12.00 น. สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย และสมาชิกช่างผมทั่วประเทศ นำโดยนายณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภักดิ์ นายสพ.มาคมฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ให้พิจารณาเยียวยาช่างทำผมที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดร้านเสริมสวย โดยมีนายโกลิน เทควงษ์ ผู้ช่วย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

เลขานุการผู้ว่าฯกทม.รับเรื่อง

นายณัฐวัฒน์กล่าวว่า สมาคมได้ยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาแล้ว แต่เรื่องยังคงเงียบอยู่ โดยครบ 1 เดือนที่ถูกคำสั่งปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวย ช่างทุกคนก็มีความเดือดร้อนมาก จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯกทม. เพราะไม่รู้ว่าวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะได้กลับมาเปิดหรือไม่ อยากให้ กทม.ช่วยเหลือจากผู้ที่เช่าสถานที่ให้ช่วยลดหรือลดค่าเช่า 3 เดือน เพราะช่างบางคนยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วย จึงอยากให้อธิบายอย่างทั่วถึง

## กทม. แจกพืชผักสวนครัว

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ว่าที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.ว่าวันนี้ (23 เมษายน) พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,454 ราย รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,298 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 22 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดผู้ป่วยใหม่รายวันในพื้นที่ กทม. ลดลงอย่างต่อเนื่อง

“ในส่วนของแจกถุงยังชีพ กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งว่าพร้อมสนับสนุนพื้นที่แจกอาหารและสิ่งของใน 88 สถานีตำรวจทั่วกรุงเทพฯ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการรับให้ด้วย” พล.ต.ท.โสภณกล่าว และว่า สำนักพัฒนาสังคมร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม แจกผักสวนครัวในกระถาง อาทิ ผักบุ้ง กวางตุ้ง โหระพา กะเพรา และกระถางพร้อมชุดปลูก DIY จำนวน 100 ชุด ณ อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 1 (โซน G) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถบริโภคผักปลอดสารพิษได้ที่บ้าน รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอนการปลูกพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ในชุมชนต่างๆ ต่อไป

## 'ดอน'ถกมต.อาเซียน-มะกัน

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ออกข่าวสารนิเทศ ถึงผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือโควิด-19 ในวันที่ 23 เมษายน ที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมีเลขาธิการอาเซียนร่วมด้วยว่า ที่ประชุมได้เข้าถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุข อย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับการแพร่

ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบทต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสหรัฐฯได้ประกาศความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขฉุกเฉินแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นมูลค่ารวม 35.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1,141 ล้านบาท รวมถึงขอริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า “อาเซียน-ยูเอส เฮลท์ พิวเจอร์” นอกจากนี้ สหรัฐยังมีแผนที่จะยกระดับศูนย์ควบคุมโรค (ซีดีซี) ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและติดตามโรคติดต่อในอาเซียนในอนาคต

## นิวยอร์กเจอแมง2ตัวติดเชื้อ

สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่า แมง 2 ตัวที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กลายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่แรกในสหรัฐที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยกระทรวงเกษตรและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

(ซีดีซี) แถลงการณ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 เมษายนว่า แมงทั้ง 2 ตัวไม่ได้พบในพื้นที่เดียวกัน แต่อยู่ในรัฐนิวยอร์กเหมือนกัน ซึ่งแมงทั้ง 2 ตัวมีปัญหากเกี่ยวกับระบบหายใจเล็กน้อย และคาดว่าจะหายดีในเร็วๆ นี้ โดยเจ้าของแมงตัวหนึ่งตรวจพบว่า ผลเป็นบวกก่อนที่แมงจะเริ่มแสดงอาการป่วย ส่วนแมงอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านที่ไม่พบว่ามีใครป่วยเป็นโควิด-19 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีเชื้อที่สวนสัตว์บร็อกอินนิวยอร์ก ที่ถูกตรวจพบว่า ติดโควิด-19 มาจากผู้ดูแลสวนสัตว์ ขณะที่เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีรายงานพบแมงเลี้ยงติดเชื้อโควิด-19 ในเบลเยียม เช่นเดียวกับที่ฮ่องกงที่มีการตรวจพบสุนัข 2 ตัว ติดโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าเป็นการติดเชื้อจากมนุษย์